



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๘๐
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว๑๕๖๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือ
ข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรายการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรายการประชุมได้ทาง
www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๖๖๖



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย (วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือข้อราชการสำคัญ มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้สรุปรการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรการประชุมได้ทาง www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ด่วนมาก
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๘๘



ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ในการนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูง จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุปการประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ



สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักนโยบายและแผน
โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๘๐

สรุปประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	การประชุมหารือข้อราชการของ มท. เป็นประจำ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โดยคาดหวังให้ มท. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลทั้งในเชิงโครงสร้าง ซึ่งถือว่าดำเนินการคืบหน้า และบทบาท ซึ่งเน้นการเปลี่ยนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้เน้นย้ำขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม และความสามัคคีให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม และหน่วยงานเป็นที่ตั้ง	ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด
สรุปข่าวสารสำคัญจากศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)	<p>ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย (นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ด้านกิจการความมั่นคงภายใน)</p> <p>๑. สถานการณ์ภายในประเทศ</p> <p>๑.๑ ข้อสั่งการ รอง นรม. และ รมว.กท. ในประเด็นด้านความมั่นคง</p> <p>พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีข้อสั่งการผ่านการประชุม ศมบ. ในประเด็นด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับ มท. ดังนี้</p> <p>(๑) ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชน ขอให้เร่งทำความเข้าใจและแก้ไขอย่างทันที่หวังดี อย่าให้มีการว่าจ้างรถรับจ้างหรือแทรกซึมเข้ามาชุมนุมที่ส่วนกลาง โดยให้กระทรวงมหาดไทย ทหาร ตำรวจ และ กอ.รมน. ในพื้นที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) ปรากฏข่าวสารว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและแถบเอเชียใต้ ลักลอบเข้าเมืองทางชายแดนไทยด้าน จ.สระแก้ว และ จ.จันทบุรี จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันการลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดนพื้นที่ดังกล่าว</p> <p>ในการนี้ มท. ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดดำเนินการตามข้อสั่งการทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าวแล้ว</p> <p>๑.๒ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนวัดพระธรรมกาย</p> <p>ในห้วงที่ผ่านมา ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายยังคงเคลื่อนไหวในต่างประเทศ และทางสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง มีการเข้าเรียกร้องต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่หลายแห่ง ขอให้รัฐบาลไทยยุติการดำเนินการกับวัดพระธรรมกาย ส่วนทางสื่อออนไลน์ ยังคงมีการเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโจมตีรัฐบาลและ คสช. อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้กล่าวหาว่า DSI ยักยอกเงินที่ได้จากการขายที่ดินที่ตนได้อายัดไว้ จากคดีฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด อย่างไรก็ตาม</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ฝ่ายความมั่นคงยังคงประเมินว่า พระธัมมชโยยังคงอยู่ในวัดพระธรรมกาย การดำเนินงานของวัดปัจจุบันใช้เงินสดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเงินในบัญชีธนาคาร ถูกอายัด</p> <p>๑.๓ สถานการณ์คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่</p> <p>นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำกลุ่มคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อความแจ้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตว่า ข้อตกลงที่ฝ่ายตนทำกับแม่ทัพภาคที่ ๑ ในฐานะตัวแทนนายกรัฐมนตรื คือ ยกเลิกรายงาน EIA และให้ทำ EIA ฉบับใหม่ ด้วยการใช้นักกลางเป็นผู้จัดทำรายงาน ทั้งนี้ EIA ฉบับใหม่เป็นการจัดทำในพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ ตนคิดว่าไม่มีกรรมการผู้ชำนาญการคนไหนอนุมัติ เพราะไม่มีเทคโนโลยีจัดการมลพิษได้ ทั้งยังต้องให้การตรวจสอบจากองค์กรนานาชาติเรื่องมาตรการลดผลกระทบว่ามีจริงหรือไม่ ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่าได้ให้ไปทำความเข้าใจในการทำ EIA หรือ EHIA ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ขึ้นมาใหม่ อย่างน้อยจะใช้เวลา ๑ ปี และสามารถใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินได้ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินได้ในปี ๒๕๖๕</p> <p>๒. ด้านการต่างประเทศ</p> <p>๒.๑ รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ</p> <p>กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๙ แบบไม่มีการจัดลำดับ โดยในส่วนของประเทศไทยมีความก้าวหน้าในประเด็น การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ และการยกเลิกการพิจารณาตีพลงเรือในศาลทหาร แต่ยังคงมีข้อจำกัด ได้แก่ เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง และสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>๒.๒ ไทยเป็นประเทศที่มีความสุขทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน</p> <p>สำนักข่าวบลูมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลสำรวจดัชนีความทุกข์ยาก (Bloomberg's Misery Index) ประจำปี ๒๕๖๐ พบว่าไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกเป็นปีที่ ๓ ติดต่อกัน โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ ค่าครองชีพ และความเข้มแข็งของตลาดแรงงาน</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ประเด็นข้อสั่งการ รอง นรม./ รมว.กท. ด้านความมั่นคง ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำจังหวัด/พื้นที่ดำเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย รวมถึงกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอรับทราบปัญหา ใช้กลไก มท. ในพื้นที่ดำเนินการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ศูนย์ดำรงธรรม กำชับการปฏิบัติหากเกิดปัญหาหรือมีประชาชนมาร้องเรียน ให้รับเรื่องดังกล่าว และดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที</p> <p>๓. แร่งงานต่างตัว ให้ดำเนินการตามนโยบาย/มาตรการที่มีอยู่ เช่น การผ่อนผันการจัดทำเอกสารต่าง ๆ สำหรับผู้ที่อพยพ ลักลอบเข้าเมืองซึ่งอาจเกิดปัญหาในอนาคต</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ จังหวัด</p> <p>ศตธ./สตร.สป.</p> <p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔. ความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนวัดพระธรรมกาย ให้ดำเนินการตามหลักกฎหมายทางการปกครอง และพระธรรมวินัย</p> <p>๕. การพิจารณาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและความมั่นคงด้านพลังงาน เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ให้เอนเอียงไปทางใด และต้องทำตามกฎหมาย ต้องทำ EIA และ EHIA โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาแหล่งพลังงาน/ความขาดแคลน/งบประมาณ ที่สามารถนำมาใช้ได้คือถ่านหินและนิวเคลียร์ ซึ่งมีทางเลือกไม่มากนัก</p>	<p>ศสน.มท./ปค./สธ./จ.ปทุมธานี</p> <p>กพภ./จ.กระบี่</p> <p>และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>รายงานการเตรียมจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ มท.</p>	<p>ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสมคิด จันทมฤก)</p> <p>การเตรียมการในส่วนของ มท. รวมทั้ง กทม. เรื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๑. โครงสร้างคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ และมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ แบ่งออกเป็น ๗ ชุด โดย มท. และ กทม. มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน ๖ คณะ ดังนี้</p> <p>๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ และกรมกำลังพลทหาร เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมศิลปากรเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๕. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการปกครองเป็นกรรมการ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ</p> <p>๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมศิลปากรที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเจ้า ๙๙๙๙ สำนักพระราชวังได้จัดทำร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ จำนวน ๕ วัน ดังนี้</p> <p>วันที่ ๑ พระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท</p> <p>วันที่ ๒ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ</p> <p>วันที่ ๓ เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ</p> <p>วันที่ ๔ งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท</p> <p>วันที่ ๕ เเลียงพระ และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน</p> <p>๓. การจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเจ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลราชเจ้า ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการเน้นการให้ความสำคัญกับการดูแลรับรองประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงครอบคลุม และความรู้สึกของประชาชนให้เหมือนร่วมอยู่ในพิธีเดียวกันทั่วทั้งประเทศ โดยได้แบ่งเจ้าภาพเป็น ๔ ส่วนตามพื้นที่ ดังนี้</p> <p>๑) พื้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบดำเนินการ (สำนักพระราชวัง สำนักพระราชเลขานุการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบร่วม)</p> <p>๒) ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>๓) ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>๔) ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>๔. การกิจที่ มท. และ กทม. รับผิดชอบดำเนินการ</p> <p>๔.๑ ส่วนกลาง กทม. รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๑.๑ จัดซุ้มรับดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๑ ซุ้ม แยกเป็นประเภทซุ้ม ได้แก่ ซุ้มขนาดใหญ่ ๑๕ ซุ้ม ซุ้มขนาดกลาง ๑๙ ซุ้ม ซุ้มขนาดเล็ก ๖๗ ซุ้ม</p> <p>๔.๑.๒ การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์</p> <p>๔.๑.๓ จอ LED</p> <p>๔.๑.๔ การบริการประชาชน ได้แก่ โรงทาน จุดบริการอาหาร-เครื่องดื่ม ห้องน้ำห้องสุขา จุดพักประชาชน เป็นต้น</p> <p>๔.๒ ส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๔.๒.๑. จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๘๗๘ ซุ้ม แยกเป็นซุ้มขนาดใหญ่ (จังหวัด) จำนวน ๗๖ ซุ้ม ซุ้มขนาดกลาง (อำเภอ) จำนวน ๘๐๒ ซุ้ม โดยจังหวัดได้พิจารณาวัดหรือสถานที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัด ๘๑๗ แห่ง - สถานที่เหมาะสม ๖๑ แห่ง - รวม ๘๗๘ แห่ง <p>๔.๒.๒ การจัดเตรียมดอกไม้จันทน์</p> <p>๔.๒.๓ จอ LED</p> <p>๔.๒.๔ การบริการประชาชน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๔.๒.๕ การจัดนิทรรศการ ทั้งนี้ มท. ได้แจ้งกรอบดำเนินการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ให้จังหวัด/ อำเภอ เตรียมการด้านสถานที่แล้วในเบื้องต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. สรุปแนวทางการบริหารจัดการว่าต้องดำเนินการอะไรก่อนหลัง ให้เห็น การดำเนินการภาพรวมทั้งใน กทม. และภูมิภาค เช่น ลำดับพิธีการต้องทำอะไรบ้าง การส่งมอบงานภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีการดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง และความคืบหน้างานที่ยังไม่มีข้อยุติ</p> <p>๒. การจัดทำดอกไม้จันทน์ ให้มีการออกแบบให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งขนาด รูปร่าง ให้มีการออกแบบให้รู้วามาจากอำเภอใด เน้นย้ำว่าให้เป็นการจัดทำเอง และให้มีการเตรียมการ อีกทั้ง เรื่องสถานที่ตามจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ด้วย</p> <p>๓. ให้ กทม. เข้าร่วมรายงานการเตรียมงานในส่วนของคุณະกรรมการ ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>กก.สป./กทม./ จังหวัด</p>
<p>การดำเนินโครงการ รถโดยสารประจำทาง ค่วนพิเศษ (BRT)</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. วัตถุประสงค์การดำเนินโครงการรถโดยสารประจำทางค่วนพิเศษ (BRT)</p> <p>๑.๑ เป็นทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายและรวดเร็ว</p> <p>๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <p>๑.๓ เพื่อลดปัญหาการจราจร และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเส้นทางการเดิน รถมีทั้งหมด ๑๒ สถานี เริ่มต้นจากฝั่งธนบุรี ถนนราชพฤกษ์ ข้ามสะพานพระราม ๓ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่ถนนพระราม ๓ ทั้งหมด ๑๒ สถานี สิ้นสุดที่ถนนสาทร</p> <p>๒. มาตรฐานระบบ</p> <p>๒.๑ ระยะทางความยาว ๑๕.๙ กิโลเมตร</p> <p>๒.๒ จำนวนรถ ๒๕ คัน</p> <p>๒.๓ จำนวนสถานีบริการ ๑๒ สถานี</p> <p>๒.๔ ความถี่ในชั่วโมงเร่งด่วน ทุก ๕ นาที นอกชั่วโมงเร่งด่วน ทุก ๑๐ นาที</p> <p>๒.๕ สิ่งอำนวยความสะดวกเทียบได้กับระบบรถไฟฟ้า</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินการกรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้จัดการเดินรถทั้งหมด ๗ ปี ในวงเงิน ๒,๐๐๙.๗๐ ล้านบาทแบ่งเป็นค่าความสมบูรณ์ ติดตั้งระบบจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ จำนวน ๔๓๖,๕๒๓,๖๒๐.๐๐ บาท ค่าจ้างบริการ จัดการเดินรถ ๗ ปี ๑,๕๕๔,๕๒๐,๐๗๘ บาท ขณะนี้เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา ๖ ปี ๘ เดือน สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>การดำเนินการดังกล่าวที่ผ่านมา สถิติเฉลี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด ๓๘.๕ ล้านเที่ยวคน ผู้โดยสารเฉลี่ย ๒๔,๐๐๐ เที่ยวคน/วัน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะต้องชดเชยรายได้ ค่าจ้างการบริหารงานของบริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ต่อปี อัตราการจัดเก็บค่าโดยสาร เดิมที่ไม่ได้มีการจัดเก็บค่าโดยสารในระยะเบื้องต้น ทดลองวิ่ง หลังจากนั้นเก็บ ๑๐ บาทตลอดสาย ลดลงเหลือ ๕ บาทตลอดสาย และ ขณะนี้จัดเก็บเป็น ๑๐ บาทตลอดสาย โดยจะไม่จัดเก็บค่าโดยสารกับนักเรียน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ พระภิกษุ สามเณร คนพิการ อาสาสมัครเฝ้าระวัง ยาเสพติด ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ถือบัตรสีเขียว สัดส่วนของผู้ที่ไม่ได้จัดเก็บค่าโดยสาร โดย กทม. งดเว้นให้ประมาณร้อยละ ๓.๗ ของผู้โดยสารทั้งหมด</p> <p>๓. การพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ โดยดำเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๓,๘๑๐ ราย ประกอบด้วย ๑) ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT ๒) ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / รถรับจ้างสาธารณะบนเส้นทาง BRT ๓) ผู้ประกอบการพาณิชย์และผู้พักอาศัยบนถนนเส้นทางรถ BRT ๔) ผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตที่มีรถ BRT แต่ไม่ได้อาศัยบนเส้นทาง BRT ๕) ผู้พักอาศัยในพื้นที่เขตโดยรอบเขตที่มีรถ BRT ๖) เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเส้นทางรถ BRT ๗) พนักงานขับรถ BRT ๘) เจ้าหน้าที่ประจำสถานีรถ BRT ๙) พนักงานรักษาความสะอาดบนถนนเส้นทางรถ BRT</p> <p>๔. ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนในภาพรวม แบ่งตามข้อคิดเห็น ดังนี้</p> <p>๔.๑ ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก และยินดีที่จะจ่ายค่าโดยสารเพิ่มหากจะมีการปรับค่าโดยสาร</p> <p>๔.๒ ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / รถรับจ้างสาธารณะ ฯ/ผู้ประกอบการพาณิชย์และผู้พักอาศัยบนเส้นทางเดินรถ/ผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยบนเส้นทางเดินรถ แต่อยู่ในเขตที่มี BRT /ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตอื่นโดยรอบเขตที่มีรถ BRT/พนักงาน/เจ้าหน้าที่ประจำสถานี เห็นว่าหากมีการยกเลิก BRT สภาพการจราจรจะไม่แตกต่างจากที่มีรถ BRT วิ่งบริการอยู่</p> <p>๔.๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณสี่แยกบนเส้นทางที่มีรถ BRT เห็นว่า การจราจรจะคล่องตัวขึ้นมากหากไม่มีรถ BRT</p> <p>๔.๔ ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT ให้ความคิดเห็นว่า หากมีการยกเลิก จะได้รับความเดือดร้อนในระดับค่าเฉลี่ย ๗.๕ จากช่วงคะแนน ๑๐ ระดับ โดยระดับ ๑ หมายถึงเดือดร้อนน้อยที่สุด ระดับ ๑๐ หมายถึงเดือดร้อนมากที่สุด</p> <p>๔.๕ ประชาชนผู้โดยสารรถ BRT ให้ความคิดเห็นต่อการบริการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ ๘๑.๖๕ เห็นว่า ประหยัดเวลาการเดินทาง ร้อยละ ๖๒.๐๒ เห็นว่า เส้นทางเดินรถ BRT เหมาะสมดีแล้ว ร้อยละ ๔๗.๔๒ เห็นว่า รถ BRT มีความปลอดภัย ร้อยละ ๓๙.๗๐ เห็นว่า รถ BRT มีบริการที่ดี ร้อยละ ๓๗.๑๒ เห็นว่า รถ BRT สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าได้สะดวก ร้อยละ ๑๘.๖๗ เห็นว่า รถ BRT มาตรงเวลา ร้อยละ ๑๖.๗๔ เห็นว่า ผู้พิการใช้รถ BRT ได้โดยสะดวกเพราะพื้นสถานีมีระดับเดียวกับพื้นโดยสาร 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ขณะนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าจะดำเนินการอย่างไร หากจะไม่ยกเลิกจะมีแนวทางอย่างไรบ้าง และหากจะให้เอกชนเข้ามาดำเนินการจะสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะได้สรุปนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล เนื่องจากอายุสัญญาจะสิ้นสุดในไม่ช้านี้ จะต้องดำเนินการให้ทราบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. การสำรวจความคิดเห็นประชาชนในการดำเนินโครงการ ฯ ควรเป็นการสำรวจความคิดเห็นของคนทั้งประเทศ ว่ายินดีจะให้มืออยู่หรือไม่ เพราะหากสอบถามกลุ่มเป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ กว่าคน อาจเกิดเหตุผลลวง (Fallacy) ในการประเมินแบบสอบถามได้</p> <p>๒. ประเด็นเพื่อเร่งหรือ สตง. ให้ได้เป็นมติ เพื่อ กทม. จะได้จัดทำข้อสรุปเสนอกรม. จัดทำ Timeline การดำเนินงาน หากไม่ได้ทำสัญญาต่อให้เตรียมประสานขสมก. หรือหากได้ทำสัญญาต่อก็ให้เตรียมเรื่องสัญญาให้ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>กทม.</p>
<p>การเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า (BTS) จากสถานีบางหว้าถึงสถานีตลิ่งชัน</p>	<p>กรุงเทพมหานคร (นายสมชาย เตชการณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร)</p> <p>๑. โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (สายสีเขียวอ่อน) ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ ๓ (บางหว้า - ตลิ่งชัน) โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวเดิม มีจำนวน ๖ สถานี รวมระยะทางประมาณ ๘.๑๘ กม. (รวมที่จอดปลายทาง) วงเงินลงทุนประมาณ ๑๔,๘๐๐ ล้านบาท โดยคาดการณ์ตามแผนงานว่าจะเปิดให้บริการในปี ๒๕๖๔ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ สถานีบางแวก (S13) บริเวณปากซอยราชพฤกษ์ ๖ และซอยเพชรเกษม ๓๖</p> <p>๑.๒ สถานีบางเขื่อนขันธ์ (S14) บริเวณสะพานข้ามคลองบางเขื่อนขันธ์ ใกล้แยกบางแวก</p> <p>๑.๓ สถานีบางพรหม (S15) ถนนบางพรหม และถนนตัดใหม่พรานนก - พุทธมณฑลสาย ๔</p> <p>๑.๔ สถานีอินทราวาส (S16) หน้าโครงการ The Circle ราชพฤกษ์ และโครงการ J Arena</p> <p>๑.๕ สถานีบรมราชชนนี (S17) จุดตัดถนนบรมราชชนนี</p> <p>๑.๖ สถานีอินทราวาส (S16) ปากทางเข้าซอยราชพฤกษ์ ๒๔</p> <p>๒. ผลการดำเนินการปัจจุบัน</p> <p>๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กทม. ประสานกรมทางหลวงชนบทขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการ</p> <p>๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ กทม. ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) รับทราบการดำเนินการศึกษาโครงการของ กทม. และมอบสำนักรายงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พิจารณาความเหมาะสม เพื่อจัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขต กทม. และปริมณฑล ระยะที่ ๒</p> <p>๒.๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครม. ได้รับทราบมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ฯ ประชุมพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลในรายงาน (ความสะดวกของผู้โดยสาร) และให้ กทม. ประสานกรมทางหลวงชนบทในการพิจารณาให้ใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จก่อน เสนอรายงานสิ่งแวดล้อมฉบับที่ได้แก้ไขให้พิจารณา</p> <p>๒.๖ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรมทางหลวงชนบทแจ้งให้ กทม. แก้ไขแบบที่นำเสนอขอใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ โดยให้แสดงตำแหน่งสถานีให้ชัดเจนไม่ให้กระทบต่อการใช้งานถนนราชพฤกษ์ จุดขึ้น - ลงสถานีจะต้องเหลือทางเท้าไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร และให้แสดงตำแหน่งสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยสำหรับรถไฟฟ้าแห่งใหม่ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ได้ก่อสร้างไว้บนถนนราชพฤกษ์</p> <p>๒.๗ กทม. ได้ดำเนินการแก้ไขแบบและจัดทำรายละเอียดข้อมูลตามที่กรมทางหลวงชนบทให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างจัดส่งข้อมูลให้กรมทางหลวงชนบทเพื่อพิจารณาการขอใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการในสัปดาห์หน้า</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ให้หารือร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุด ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และนำเรียนข้อสรุปการดำเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป</p> <p>๒. ศึกษาความคุ้มค่าและทบทวนความเหมาะสมในการลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (สายสีเขียวอ่อน) ส่วนต่อขยายสายสีลม ตอนที่ ๓ (บางหว้า - ตลิ่งชัน) ร่วมกับคณะกรรมการจัดการระบบการจราจรทางบก (คจร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. พัฒนาการเดินรถไฟฟ้าเส้นทางสายหลักในเมืองก่อน และขยายสายรองเพื่อเชื่อมต่อสายหลักต่อไป</p>	<p>กทม.</p>
<p>การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน</p>	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายกองชัย บุญอริยะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</p> <p>๑. นโยบาย/ข้อสั่งการระดับนโยบาย</p> <p>การจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควันใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>แห่งชาติ และมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการบูรณาการจัดการสาธารณภัย</p> <p>กรม. มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่ปฏิบัติการ ๙ จังหวัดภาคเหนือ (จ.เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และ จ. ตาก) โดยเน้นกลไกประชารัฐ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การป้องกันเชิงรุก และความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ</p> <p>๒. การดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>มท. โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้สั่งการให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ๖๕ จังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญใน ๓ ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อม แนวทางการปฏิบัติ และการให้ความช่วยเหลือ การฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ มาตรการเชิงพื้นที่ (พื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ริมทาง/ชุมชน)</p> <p>๒.๒ มาตรการบริหารจัดการ (การบริหารจัดการ การสร้างความตระหนัก การลดเชื้อเพลิง และประชารัฐ)</p> <p>๓. การดำเนินการของจังหวัด</p> <p>๓.๑ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ บริหารจัดการในระบบ Single Command</p> <p>๓.๒ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ฯ ใช้เป็นมาตรการตั้งแต่ก่อนเกิดภัย</p> <p>๓.๓ ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และพื้นที่การเกษตรที่มีการเผา</p> <p>๓.๔ ประชุมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายภารกิจการปฏิบัติ</p> <p>๓.๕ ดำเนินมาตรการป้องกันเชิงรุก ควบคุมการเผา ประชาสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง</p> <p>๓.๖ มอบหมายนายอำเภอ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หน่วยงานเกษตรในพื้นที่ ส่งเสริมลดการเผาวัสดุการเกษตร</p> <p>๓.๗ จัดเตรียมกำลังพล เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง และกู้ภัยให้พร้อมปฏิบัติงาน ทำการลาดตระเวน</p> <p>๓.๘ จังหวัดที่มีท่าอากาศยานพาณิชย์ให้ประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบินอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓.๙ น้อมนำโครงการพระราชดำริสร้างป่า สร้างรายได้มาใช้ในพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุก</p> <p>กิจกรรมสำคัญ ๆ ของจังหวัด เช่น จัด Kick Off กติกาชุมชน หมู่บ้าน เสวนา เครือข่ายธนาคารใบไม้กิ่งไม้ การทำปุ๋ยหมัก การประชาสัมพันธ์ ตั้งกองทุนสนับสนุนจัดการเชื้อเพลิง แนวกันไฟ การลาดตระเวน จัดทำฝายเปียกป้องกันไฟป่า และกักเก็บน้ำห้วยแม่ตาก จ.ลำปาง ทำแนวกันไฟป่าชุมชนเพื่อป้องกันไฟป่า ทำกองปุ๋ยหมักตามโครงการธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงป้องกันการเกิดไฟป่า จ.เชียงราย ชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการลาดตระเวนในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง สนับสนุนรถหุ่นยนต์ดับเพลิงแรงดันสูง ฉีดพ่นน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดฝุ่นละอองบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และช่วงประตูท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ ประชุมบูรณาการความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ปฏิบัติการดับไฟป่า จ.เชียงใหม่ จัดรายการวิทยุรณรงค์สร้างจิตสำนึกการป้องกันไฟป่าหมอกควัน จ.เชียงใหม่ จัดชุดลาดตระเวนพื้นที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา</p> <p>ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดส่งเครื่องจักรกล รถฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูง รถยนต์ดับไฟป่า รถติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถยนต์บรรทุกน้ำจาก ๖ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ไปสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ</p> <p>๔. ประกาศช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ๙ จังหวัดภาคเหนือ ระหว่าง ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐</p> <p>๕. จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ (ช่วงประกาศห้ามเผา ๖๐ วัน) คุณภาพอากาศภาคเหนือ ประจำวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. พบว่า ในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index) เท่ากับ ๑๑๖ ซึ่งคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ และตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีค่ามาตรฐาน PM๑๐ เท่ากับ ๑๖๐ และดัชนีคุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index) เท่ากับ ๑๑๘ ซึ่งคุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>โดยในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>กำชับ ผวจ. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนไม่ให้มีการเผาและควบคุมคุณภาพอากาศไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและการจราจรทางอากาศ</p>	<p>ปภ./ ๖๕ จังหวัด</p>
<p>ความคืบหน้าการ พัฒนาการบริการ ของกรมที่ดิน</p>	<p>กรมที่ดิน (นายประทีป กิรติเรชา อธิบดีกรมที่ดิน)</p> <p>๑. การบริการข้อมูลที่ดินผ่านทางเว็บไซต์และสมาร์ทโฟน (Smart Phone)</p> <p>เนื่องจากการแถลงผลงานครบรอบ ๑ ปี ของรัฐบาล เมื่อปลายปี ๒๕๕๘ โดยกรมที่ดินได้นำเสนอผลงานเรื่องการบริการค้นหา สืบค้นและสอบถามข้อมูล รูปแบบที่ดิน ตำแหน่ง เนื้อที่ ข้อมูลการเดินทางไปสำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ราคาประเมิน ซึ่งมีผลการดำเนินการเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>ขณะนี้ กรมที่ดินได้ดำเนินการให้บริการได้ทั่วทั้งประเทศ และมีการเพิ่มเติมนำบริการค้นหา สืบค้นและสอบถามข้อมูลค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัด คิวรังวัด</p> <p>๒. ความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดงานรังวัดที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมาระยะเวลานัดรังวัดของสำนักงานที่ดิน เฉลี่ย ๑๓๗ วัน ปัจจุบันเฉลี่ย ๗๗ วัน โดยสามารถแก้ไขปัญหางานค้างรังวัดของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) ลดลงได้ ๓๕,๙๘๙ เรือง และจะลดระยะเวลางานรังวัดตั้งแต่ ๙๐ วันขึ้นไป ให้เหลือ ๑๕ - ๖๐ วัน และจะเร่งให้เหลือ ๓๐ วัน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐</p> <p>ทั้งนี้ มีการให้สำนักงานที่ดินที่มีงานค้ำน้อยรับงานคำนวณและขึ้นรูปแปลงจากสำนักงานที่ดินค้ำมาก โดยส่งผ่านระบบออนไลน์ เช่น สำนักงานที่ดินปัตตานีจับคู่กับสำนักงานที่ดินสมุทรปราการ เป็นต้น</p> <p>๓. การให้บริการประชาชนต่างสำนักงานที่ดินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยบัตรประจำตัวประชาชน) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้</p> <p>๓.๑ การตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างสำนักทะเบียน (โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก น.ส.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด)</p> <p>๓.๒ การประเมินราคาทุนทรัพย์ (โฉนดที่ดิน น.ส.๓ก น.ส.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด)</p> <p>๓.๓ การขอเอกสารสิทธิ (ข้อมูลเอกสารสิทธิ รายการจดทะเบียน)</p> <p>โดยผู้รับบริการต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ มีสิทธิตามกฎหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ซึ่งสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักทะเบียนหรือสำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ โดยแจ้งเลขประจำตัวประชาชน และตำแหน่งที่ตั้งของโฉนดที่ดิน น.ส.๓ก น.ส.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ขอขอบคุณ ทต. ที่ได้ริเริ่มงาน และนวัตกรรมใหม่</p> <p>๒. ให้กำหนดเป็นนโยบายหลักของ ทต. เกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ และการให้บริการต่าง ๆ ต้องรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใส และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด</p> <p>๓. ให้ความสำคัญการให้บริการของสำนักงานที่ดินให้ครบถ้วนเป็นลำดับแรก และพิจารณาเชื่อมโยงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้ครบทุกสำนักงาน โดยคำนึงถึงความพร้อม</p>	ทต.
การบริหารจัดการขยะ	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</p> <p>๑. ความคืบหน้าของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>มท. มีความจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยเป็นเอกภาพ เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน</p> <p>พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ มท. ต้องดำเนินการออกกฎหมายลำดับรอง ๒ ฉบับ ได้แก่</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และ มูลฝอย ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและบริบทของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ ขณะนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปแล้ว คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๑.๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ออกข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับ ค่าธรรมเนียมได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>๑) ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>๒) ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอย</p> <p>๑.๒ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย</p> <p>๑) ค่าเก็บและขนมูลฝอย แบ่งเป็นจ่ายรายเดือน หรือรายครั้ง</p> <p>๒) ค่ากำจัดมูลฝอย แบ่งเป็นจ่ายรายเดือน หรือรายครั้ง</p> <p>๓) ค่าเก็บและขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล จ่ายเป็นรายครั้ง</p> <p>๔) ค่าออกใบอนุญาต การเก็บขน มีอายุ ๑ ปี</p> <p>๕) ค่าออกใบอนุญาต การกำจัด และการจัดหาประโยชน์ มีอายุ ๕ ปี</p> <p>๑.๓ การลดค่าธรรมเนียม</p> <p>๑) กรณีผู้ก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด ให้ลดค่าธรรมเนียมได้</p> <p>๒) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมูลฝอยไปหาประโยชน์ ให้ลด ค่าธรรมเนียมให้ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย</p> <p>๑.๔ การยกเว้นค่าธรรมเนียม</p> <p>๑) กรณีเกิดภัยพิบัติหรือไม่มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้รับยกเว้น ค่าธรรมเนียม</p> <p>๒) กรณีมีการจัดการมูลฝอยในครัวเรือนทำให้ไม่มีการเก็บ/ขน/กำจัด มูลฝอย ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม</p> <p>๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ คัดแยก เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา รายละเอียดความถูกต้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท. พิจารณาต่อไป มีสาระสำคัญ ดังนี้</p> <p>๒.๑ การลดปริมาณและคัดแยก</p> <p>๑) รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ลดปริมาณมูลฝอย เช่น เลี่ยงซื้อสินค้าที่ใช้ ครั้งเดียว ใช้สินค้าที่ส่งคืนบรรจุภัณฑ์ได้ เช่น มีระบบมัดจำ - คืนเงิน ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ ออกแบบให้ใช้ซ้ำได้</p> <p>๒) ให้ผู้ก่อมูลฝอยคัดแยกก่อนได้ โดยแยกเป็น ๔ ประเภท คือ ทิ้งไป นำกลับมาใช้ใหม่ ย่อยสลายได้ และเป็นพิษ/อันตรายชุมชน</p> <p>๒.๒ การเก็บและขน</p> <p>๑) การเก็บขน กำหนดระบบการเก็บขนแบบถังเคลื่อนที่และคงที่ และ รูปแบบการให้บริการการเก็บขน ประเภทรถเก็บและวิธีขนที่ถูกสุขลักษณะ การคำนวณ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>รถจากปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น การวางแผนการเก็บขน</p> <p>๒) การขนส่ง ทำได้ ๒ วิธี คือ ขนส่งไปยังโรงงานคัดแยกหรือโดยผ่านสถานีมูลฝอย โดยอาจให้มีสถานีขนถ่ายมูลฝอยหากจำเป็น เช่น มีประชากรหนาแน่นหรือปริมาณมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น</p> <p>๒.๓ การกำจัด</p> <p>๑) มีโรงงานคัดแยกแปรสภาพมูลฝอยตามเทคโนโลยี</p> <p>๒) วิธีการกำจัดมูลฝอย ได้แก่ การฝังกลบ , เผาในเตาเผาหรือเผาผลิตกระแสไฟฟ้า หมักทำปุ๋ย/ทำก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน RDF การกำจัดแบบผสมผสาน วิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด</p> <p>๒.๔ การหาประโยชน์และการมอบหมายให้ดำเนินการ</p> <p>๑) หลังการกำจัดมูลฝอยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จำหน่าย จ่าย แจก เพิ่มมูลค่า หรือก่อให้เกิดผลผลิตใหม่ซึ่งมูลฝอย</p> <p>๒) กำหนดรูปแบบการลงทุน และการบริหารจัดการมูลฝอย</p> <p>๓) การรวมกลุ่ม (Clusters) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจรวมกลุ่มตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไป ทำข้อตกลงเพื่อกำจัดขยะ ขนาดกลุ่มแบ่งตามปริมาณมูลฝอยได้แก่ S ไม่เกิน ๓๐๐ ตันต่อวัน M ๓๐๑ - ๔๙๙ ตันต่อวัน และ L ตั้งแต่ ๕๐๐ ตันต่อวัน</p> <p>๔) หลักเกณฑ์การมอบหน่วยงานอื่น หรือเอกชนดำเนินการ</p> <p>๕) กำหนดอัตราการจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย</p> <p>๒. แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐)</p> <p>๒.๑ เป้าหมาย ลด และคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประชาชน ดังนี้</p> <p>๑) ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ต้นทางลดลงร้อยละ ๕ ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ลดลงเทียบกับปี ๒๕๕๙</p> <p>๒) ขยะอันตรายชุมชนได้รับการคัดแยกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตราย</p> <p>๒.๒ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีคณะทำงาน ๔ คณะประกอบด้วย</p> <p>๑) คณะทำงานด้านส่งเสริมการคัดแยกขยะและการประชาสัมพันธ์ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน</p> <p>๒) คณะทำงานด้านวิชาการ มีรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน</p> <p>๓) คณะทำงานด้านการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน</p> <p>๔) คณะทำงานด้านการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗,๗๗๖ แห่งทั่วประเทศ ในปี ๒๕๕๙ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ปริมาณขยะมูลฝอย จำนวน ๑๖.๖๐ ล้านตัน</p> <p>๓.๒ ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๑๓,๙๗๙ ล้านบาท (ไม่รวมปริมาณขยะมูลฝอยและค่าใช้จ่ายของ กทม.)</p> <p>๓.๓ การเก็บขนขยะมูลฝอย พบว่า มีการเก็บขนมูลฝอย ๔,๔๘๓ แห่ง และไม่มี การเก็บขนมูลฝอย ๓,๒๙๓ แห่ง</p> <p>๓.๔ การกำจัดขยะมูลฝอย พบว่า มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๓,๐๙๘ แห่ง ส่งมูลฝอยไปกำจัดที่อื่น (เมืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งไปกำจัดที่อื่น และมีสถานที่กำจัดขยะด้วย) จำนวน ๑,๓๘๕ แห่ง และไม่มีสถานที่กำจัดขยะ จำนวน ๓,๒๙๓ แห่ง</p> <p>๔. ผลการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจัดหัตถะภายใต้ แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๔.๑ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า แนวโน้มปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๔.๒ ค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านการจัดการขยะมูลฝอยเฉลี่ยลดลง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๔.๓ การจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายชุมชน จำนวน ๒๕,๔๙๐ จุด (ร้อยละ ๒๗)</p> <p>๔.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๗,๖๔๔ แห่ง (ร้อยละ ๘.๑๙)</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบนโยบายผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายอำเภอ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอในการรณรงค์และทำความเข้าใจกับประชาชนเบื้องต้น และชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ติดตามการออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เพื่อประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน</p> <p>๒. ทบทวนการดำเนินการโรงกำจัดขยะทั่วประเทศ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล โรงกำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงพื้นที่ กทม. ด้วย</p> <p>๓. ให้พิจารณาออกกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงกำหนดมาตรฐานการฝังกลบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องแยกพลาสติกและฝังกลบเฉพาะขยะที่ย่อย สลายได้เท่านั้น</p> <p>๔. ศึกษากฎหมายข้อตกลงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้ากับการว่าจ้างกำจัดขยะว่ามีความ แตกต่างกันหรือไม่</p>	<p>สถ./กทม.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕. ประสาน กฟผ. เกี่ยวกับการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงกำเนิดขยะ มีข้อติดขัดการดำเนินการหรือไม่</p> <p>๖. ให้ กทม. พิจารณาค่าใช้จ่ายการทำความสะอาดถนน ออกจากค่าใช้จ่ายการจัดเก็บขยะ และขนขยะมูลฝอยเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะอัตราใหม่แบบขั้นบันได</p>	
<p>การจัดทำแผนพัฒนาภาคภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นางสาวสิริมา วัฒนโธ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด)</p> <p>๑. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้นำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ยังไม่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๑,๐๐๐ ล้านบาท มาจัดทำแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ๔ ท่าน และอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานแต่ละภาค ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาภาค</p> <p>๒. ผลการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้</p> <p>๒.๑ ภาคเหนือ เป้าหมาย “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง” โดยมีจุดเน้น คือ Food Valley การค้าชายแดน Logistics การบริหารจัดการลุ่มน้ำ เมืองสมุนไพรร่องเทียวล้านนา MICE เมืองผู้สูงอายุ ศูนย์โรคหัวใจ เมืองน่าอยู่</p> <p>๒.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป้าหมาย “หลุดพ้นความยากจนสู่การพึ่งตนเอง” โดยมีจุดเน้น คือ การบริหารจัดการลุ่มน้ำ โขง ชี มูล การพัฒนาศักยภาพข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ร่องเทียวชุมชน การแก้ปัญหาโรคเฉพาะถิ่น โรคพยาธิใบไม้ในตับ เมืองน่าอยู่</p> <p>๒.๓ ภาคกลาง เป้าหมาย “เศรษฐกิจเติบโตตามศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยมีจุดเน้น คือ อาหารปลอดภัย ระบบระบายน้ำ นาแปลงใหญ่ ครีวสุขภาพการท่องเที่ยวเมืองเก่า ทางน้ำ ชุมชน เมืองน่าอยู่ และเมืองผู้สูงอายุ</p> <p>๒.๔ ภาคตะวันออก เป้าหมาย “ฐานเศรษฐกิจชั้นนำ อุตสาหกรรมสมัยใหม่” โดยมีจุดเน้น คือ ระเบียงเขตเศรษฐกิจ โครงข่ายถนน ศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย การบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ</p> <p>๒.๕ ภาคใต้ เป้าหมาย “การสร้างฐานรายได้ที่หลากหลาย” โดยมีจุดเน้น คือ การบริหารจัดการลุ่มน้ำ การป้องกันกักตุนขยะชายฝั่ง พืชเศรษฐกิจสำคัญ ยางพารา ปาล์ม ทะเล ร่องเทียวชุมชน MICE โรงพยาบาลโรคหัวใจ ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางระดับภูมิภาค</p> <p>๒.๖ ภาคใต้ชายแดน เป้าหมาย “การพัฒนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม” โดยมีจุดเน้น คือ พืช ยางพารา ปาล์ม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ด่าน (กลิ่นตัน/เปอร์ลิส/เคดาร์) Halal วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/เมืองเก่า ธรรมชาติ ศูนย์โรคหัวใจ/ปลอดเลือดสมอง และมะเร็ง การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ ปะการังเทียม แก้ไขปัญหา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กีดเซาะชายฝั่ง และสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p> <p>๓. งบประมาณที่เสนอยื่นขอรับการสนับสนุน ทั้งหมด ๒๗๑,๙๑๖.๗๙๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็นรายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๑ (Y๑) ๑๕๒,๙๔๔.๔๕๐๑ ล้านบาท รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๒ (Y๒) ๑๑๘,๙๗๒.๓๔๓๙ ล้านบาท ภาพรวม กรอบวงเงินในแต่ละภาค ดังนี้</p> <p>๓.๑ ภาคเหนือ งบประมาณรวม ๔๙,๒๗๘.๓๒๖๔ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๑ (Y๑) ๒๘,๖๖๔.๔๙๐๗ ล้านบาท รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๒ (Y๒) ๒๐,๖๑๓.๘๓๕๗ ล้านบาท</p> <p>๓.๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณภาพรวม ๕๐,๒๒๒.๕๘๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๑ (Y๑) ๓๓,๒๒๐.๙๗๒๓ ล้านบาท รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๒ (Y๒) ๑๗,๐๐๑.๖๑๒๗ ล้านบาท</p> <p>๓.๓ ภาคกลาง งบประมาณภาพรวม ๓๖,๑๙๖.๗๒๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๑ (Y๑) ๒๔,๑๓๑.๗๓๑๕ ล้านบาท รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๒ (Y๒) ๑๒,๐๖๔.๙๙๑๕ ล้านบาท</p> <p>๓.๔ ภาคตะวันออก งบประมาณภาพรวม ๑๗,๕๘๓.๒๑๓๒ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๑ (Y๑) ๑๓,๔๑๕.๐๗๑๙ ล้านบาท รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๒ (Y๒) ๔,๑๖๘.๑๔๑๓ ล้านบาท</p> <p>๓.๕ ภาคใต้ งบประมาณภาพรวม ๘๖,๘๔๕.๙๑๑๗ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๑ (Y๑) ๒๗,๓๗๓.๘๕๓๗ ล้านบาท รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๒ (Y๒) ๕๙,๔๗๒.๐๕๘๐ ล้านบาท</p> <p>๓.๖ ภาคใต้ชายแดน งบประมาณภาพรวม ๓๑,๗๙๐.๐๔๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๑ (Y๑) ๒๖,๑๓๘.๓๓๐๐ ล้านบาท รายการที่มีความสำคัญลำดับที่ ๒ (Y๒) ๕,๖๕๑.๗๐๔๗ ล้านบาท</p> <p>๔. การดำเนินการในระยะถัดไป มท. ส่งรายละเอียดคำขอของงบประมาณให้สำนักงานงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาคพิจารณาต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอขอบคุณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงาน โดยรอง นรม. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาภาคตามแนวทางของรัฐบาล ที่สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การให้ความสำคัญกับจังหวัด /กลุ่มจังหวัดมากขึ้น และการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ได้ในอนาคต</p>	<p>สบจ.สป./ ทุกจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด</p>
<p>คณะกรรมการบริหาร ราชการแผ่นดินตามกรอบ การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ สร้างความสามัคคีปรองดอง</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน)</p> <p>๑. คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๖๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อเป็นกลไกการปฏิรูป การบริหารราชการประเทศ และการสร้างความ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ป.ย.ป.)	<p>สามัคคีปรองดอง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) เป็นเลขานุการ</p> <p>๒. โครงสร้างคณะกรรมการ ป.ย.ป. ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๔ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง</p> <p>ทั้งนี้ ผู้บริหาร มท. ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจำนวน ๒ คณะ คือ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม</p> <p>การบริหารงานทั้ง ๔ คณะ ดำเนินการภายใต้การจัดการของสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี หรือ PMDU (Prime Minister's Delivery Unit) ซึ่งมี นายอำพน กิตติอำพน เป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ทำหน้าที่บริหารกลั่นกรอง และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. โดยตรง</p> <p>๓. โครงสร้างคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่ง มท. เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการร่วม ได้แบ่งออกเป็น ๔ คณะอนุกรรมการ ซึ่งมีผู้แทนของ มท. เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการทุกคณะ ดังนี้</p> <p>๓.๑ คอก. ปรับปรุงรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมอบหมาย ผช.ป.มท. (นายสมคิด จันทมฤก) เป็นผู้แทน มท.</p> <p>๓.๒ คอก. พิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมอบหมายผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป.มท. เป็นผู้แทน มท.</p> <p>๓.๓ คอก. จัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมอบหมายรองอธิบดีกรมการปกครอง (นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ) เป็นผู้แทน มท.</p> <p>๓.๔ คอก. ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยราชการ สป.มท. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว และนายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ เป็นผู้แทน มท.</p> <p>๔. ความคืบหน้าการดำเนินงาน</p> <p>๔.๑ คณะกรรมการ ป.ย.ป. ได้มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่</p> <p>ประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ นรม. มอบนโยบาย/ซักซ้อมความเข้าใจ ให้สร้างการรับรู้แก่สาธารณะ</p> <p>ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ มอบนโยบายแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ซึ่งมีข้อกังวลเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ควรลดระเบียบกฎเกณฑ์ราชการ บูรณาการมากขึ้น คาดว่าจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/Workshop เร็ว ๆ นี้</p> <p>๔.๒ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ได้มีการประชุมไปแล้ว ๓ ครั้ง การประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อ ๓๐ ม.ค. ๖๐ ให้ ก.พ. ก.พ.ร. และ มท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือก ผวจ. และ หน.ก.จว. เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล การประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๐ ก.พ. ๖๐ พิจารณาปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อ ๖ มี.ค. ๖๐ จัดตั้งเมืองศูนย์กลางการบิน โครงการ</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ความร่วมมือรถไฟฟ้าไทย-จีน และการแก้ไขปัญหาทรานสมิต NGV</p> <p>๔.๓ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ไม่มีผู้แทน มท. ได้มีการประชุมไปเมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยสรุปประเทศต้องมีการปฏิรูปทั้งหมด ๒๗ วาระ ๔๒ เรื่อง มท. เป็นหน่วยหลัก ๓ วาระ ได้แก่ เตรียมการผู้สูงวัย ปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น และผังเมือง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ</p> <p>๔.๔ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการร่าง พ.ร.บ. จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>๔.๕ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคี ประองตอง ประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง ฯลฯ ทั้งในส่วนกลาง และระดับพื้นที่ โดยกระทรวงกลาโหมจัดรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมือง ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รวม ๓๔ พรรค จังหวัดจัดรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ดำเนินการแล้วรวม ๒๔ จังหวัด</p> <p>๕. การดำเนินงานของ มท.</p> <p>๕.๑ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ป.ย.ป.มท. ปมท. เป็นประธาน รอง ปมท. เป็นรองประธาน อธิบดี และหัวหน้ารัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. เป็นกรรมการ ผอ.สตร.สป. ผอ.สนผ.สป. และ ผอ.สบจ.สป. เป็นเลขานุการร่วม</p> <p>๕.๒ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในคณะกรรมการ ป.ย.ป. และคณะกรรมการ ทั้ง ๔ คณะ</p> <p>๕.๓ การรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง ฯ ในระดับพื้นที่ทุกจังหวัด มอบ ปค. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก และ สด. พช. เป็นหน่วยสนับสนุน</p> <p>๕.๔ แจ้งจังหวัดทราบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองในพื้นที่ โดยให้ประสานกับกองทัพภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕.๕ มอบ รอง ปมท.(ม) / ผต.มท. / ทปช.ม. / รอง ผวจ. ชรก. สป.มท. เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นพรรคการเมือง ที่กระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน</p> <p>๕.๖ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการสร้างความสามัคคีประองตอง มท. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p> <p>๕.๗ แจ้งให้ ผวจ. ให้ความสำคัญ เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานในพื้นที่ ปลัดจังหวัด เป็นเลขานุการ กำชับจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่จัดบันทึกความคิดเห็นร่วมกับ กอ.รมน./ นทพ. และแจ้งแนวทางการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม</p> <p>๖. กรอบการดำเนินงานการเตรียมการ เพื่อสร้างความสามัคคีประองตอง</p> <p>วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ รับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่</p> <p>เดือนเมษายน ๒๕๖๐ ประชุมกลุ่มย่อยทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค จัดทำร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีประองตอง โดย คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอและกระบวนการฯ จัดทำเวทีสาธารณะโดยนำความเห็นร่วมให้ทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไป รับฟังและเสนอข้อคิดเห็น</p> <p>เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ การจัดทำสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีประองตอง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เสนอ ป.ย.ป. เพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป</p> <p>๗. ประเด็นคำถามในการจัดฟังข้อคิดเห็นของประชาชนมีจำนวน ๑๐ คำถาม ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ละพื้นที่แต่ไม่ทิ้งสาระสำคัญ ทั้งนี้ ต้องหาหรือกระทรวงกลาโหมก่อน</p> <p>๘. ผลการจัดการรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ มีหลายจังหวัดดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๕ ครั้ง เช่น จ. ตาก และ จ. ลำปาง ทั้งนี้ หลายจังหวัดได้จัดส่งแผน และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังข้อคิดเห็นระดับจังหวัดไปยัง กอ.รมน. ภาคแล้ว (ข้อมูลวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐)</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. ต้องการให้ผู้ปฏิบัติรับรู้รับทราบแนวทางการดำเนินงานของ ป.ย.ป. โดยการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์เป็นการติดตามงานที่ทำอยู่ และแก้ไขข้อจำกัดการบริหารราชการ การปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานมีการปรับตัวตลอดเวลา ทั้งด้านโครงสร้าง กฎหมาย วิธีปฏิบัติ บุคลากร การเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นการวางกรอบการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและเป็นการส่งต่อให้รัฐบาลใหม่</p> <p>๒. ให้หน่วยงานเตรียมขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี เช่น การบริหารจัดการขยะ OTOP กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ One Map พังเมือง เป็นต้น</p> <p>๓. แนวทางการทำงานคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้ดำเนินการตาม ๓ ขั้นตอน คือ (๑) การรับฟังความคิดเห็น ให้ ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก ผ่าน กอ.รมน. และ ผวจ. (๒) จัดทำเวทีรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อจัดทำเป็นร่างสัญญาประชาคม (๓) จัดทำข้อเสนอกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกหน่วยงาน</p>
<p>การลงพื้นที่ของ นรม. เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบวรศักดิ์ วานิช ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์)</p> <p>การลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีวัตถุประสงค์ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข โครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) และโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) รายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ จากกรุงเทพมหานครไปยัง จ. ปราจีนบุรี - เยี่ยมชมโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) สาขาศาลาไทย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และนิทรรศการจำนวน ๕ บูธ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาด้านชลประทาน โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ระบบโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด และผลิตภัณฑ์ OTOP 	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- พบปะประชาชนจำนวน ๓,๐๐๐ คน ณ โรงเรียนปราชญ์ราษฎร์อารุง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี</p> <p>- ตรวจสอบระบบการดูแลสุขภาพและติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal City) และเยี่ยมประชาชนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารส่วนราชการระดับกรม/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เดินทางล่วงหน้าเตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย</p>	<p>สตร.สป./ จ. ปราจีนบุรี</p>
<p>ผลการดำเนินโครงการ ๕ รัฐกิจสัมพันธ์</p>	<p>การประสานนครหลวง (นางศรีณยา สีน้ำเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประสานนครหลวง)</p> <p>๑. ขอขอบคุณผู้อำนวยการองค์การตลาดที่ได้ประสานปลัดกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมราชทัณฑ์</p> <p>๒. สรุปผลจากการประชุมเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินจัดหลักสูตรอบรมผู้ต้องขังชั้นดีที่พร้อมปล่อยโครงสร้างเบา รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ประมาณ ๒,๐๐๐ คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่สนใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างคนดีออกสู่สังคม เพื่อประกอบอาชีพสุจริต และไม่หวนกลับมารับโทษอีกอย่างยั่งยืน ดังนี้</p> <p>๒.๑ กปน./กปก. ได้ร่วมมือจัดหลักสูตรอบรมช่างประปาพื้นฐาน ได้ให้ความรู้ในงานช่างประปาพื้นฐาน การตรวจสอบถังพัก รวมถึงความรู้ต่าง ๆ เช่น ท่อ อุปกรณ์ท่อ การติดตั้งสุขภัณฑ์ และการบำรุงรักษา เป็นต้น</p> <p>๒.๒ กพน./กพภ. จัดหลักสูตรอบรมการดำเนินสายไฟในอาคาร กฎระเบียบ/ความรู้ด้านความปลอดภัย การใช้อุปกรณ์ให้ถูกวิธี การบำรุงรักษาเครื่องวัดทางไฟฟ้า การถอดประกอบ การติดตั้งอุปกรณ์ และตัดต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น ทั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติและทดสอบเป็นระยะเวลา ๕ วัน ต่อ เรือนจำ</p> <p>๒.๓ องค์การตลาดดำเนินการสนับสนุนอาหาร ยารักษาโรค และเครื่องออกกำลังกายให้กับผู้ต้องขังที่สูงอายุ และผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย สนับสนุนให้ผู้ต้องขังรักษาสุขภาพให้ดีทั้งกายและใจ เป้าหมายเป็นผู้ต้องขังชั้นดีพร้อมปล่อยจากเรือนจำโครงสร้างเบา ๗ จังหวัด ได้แก่ จ. เพชรบูรณ์ เพชรบุรี นครสวรรค์ ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง และ จ. พัทลุง</p> <p>ทั้งนี้ คาดว่าสามารถดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดประชาสัมพันธ์โครงการร่วมกับกระทรวงยุติธรรม</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ขอขอบคุณการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยดี และให้ศึกษาระเบียบความเป็นไปได้ในการจ้างงานในพื้นที่ ทั้งผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และผู้ผ่านการอบรมจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสคืนคนดีสู่สังคม</p>	<p>ปค./ รสก. ในสังกัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องอื่นๆ	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติเรื่องการรับรอง/การเข้าเฝ้าฯ ให้ ผวจ./นอภ. และผู้ปฏิบัติรับทราบ</p> <p>๒. กำชับหน่วยงานให้ดำเนินการตามมติ ครม. เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๓. การจัดระเบียบพื้นที่ ให้กำหนดแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ ๆ</p> <p>๔. เร่งรัดดำเนินการโครงการคลองลาดพร้าวให้เป็นไปตาม Timeline และรายงานความคืบหน้าในการประชุมหรือข้อราชการในครั้งต่อไป</p> <p>๕. กำชับ ผวจ./นอภ./อปท. สนับสนุนการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนคนจน และแก้ไขหนี้ในระบบให้ประชาชนรับรู้ด้วย</p>	<p>กก.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>กทม.</p> <p>กทม.</p> <p>ปค./สธ.</p>

สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๔๐ น.